

JWD - ถ้ามองยาว เอาแบบนี้บ้างก็ได้

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แต่ก็จะ เรื่องของการมองแนวโน้มในแต่ละระยะ เพื่อการซื้อ นั้น ถ้าจะว่ากันไปแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับนิสัย หรือ วัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละท่านอีกนั่นแหละ บางท่านก็บอกว่าแค่ระยะสั้นๆ ยังมองกันยากเลย จะไปมองยาวๆ ออกกันได้ยังไง... แต่บางท่านก็บอกว่า สั้นๆ มันผันผวนมันเล่นยาก ก็มองแนวโน้มยาวๆ ไว้ก่อน แล้วซื้อเก็บกันไปสักระยะ อาจจะระยะครึ่งปี หรือ หนึ่งปี กันไปเลย หรือดีไม่ได้ อาจจะมีเข้าพอร์ต สองสามปีกันไปไหนก็มี... แต่ในเรื่องของการมองแนวโน้มที่ว่ายากง่ายนั้น ถ้าจะว่ากันตามปัจจัยกระทบ หรือปัจจัยพื้นฐาน ในระยะยาวก็พอจะหาอยู่ด้วยตัวเลขาการคาดการณ์ต่างๆ แม้ว่าระยะสั้น อาจจะมีข่าวด้านบวกด้านลบเข้ามากระทบให้ตลาดแกว่งๆ หรือผันผวน แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน ตัวเลขต่างๆ นานา ที่คาดการณ์กันไว้ในระยะยาว หรืออย่างน้อยๆ ระยะ 1 ปี นั้นใครจะดารันดีได้บ้าง เป็นได้ตามการคาดการณ์ชั่วคราว แบบเปอร์เซ็นต์สูงๆ ละ ไม่ต้องถึง ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เอาแค่นี้มันใจว่า หลีกแปดหลีกเก้า ยังอาจจะยากเลย... เอาแค่ง่ายๆ นะ ตัวเลขพื้นฐานอย่าง GDP นี่แหละเห็นเปลี่ยนกันแทบจะทุกไตรมาส แล้วจะเอาอะไรมาชั่วคราว ได้ละ อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรใครหรอกครับ แต่ยังคงจำได้ไหมว่า "Thailand Only" ได้หรือไม่ละ แล้วมีใครบ้าง ที่จะไม่เข้าข้างตัวเอง ชมผลงานตัวเองว่าทำมาดีทำมาใช้ได้แล้ว ทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว แม้ว่ามันอาจจะออกมาไม่ได้ในบางจังหวะ ก็จะมีการหาเหตุผลในทางที่ดี ออกมาออกกว้างกันได้อยู่ดี จะเรียกว่าข้อแก้ตัวหรืออะไร ก็ว่ากันไปแต่ผมมองนะแต่เหนือเมฆยังคงเชื่อแบบไม่ได้เข้าข้างอะไรนะว่า ปัจจัยทางเทคนิค ถ้าวิเคราะห์ดีๆ ยังให้น้ำหนักได้ดีกว่า

ดูตามเกม...

เรื่องของปัจจัยพื้นฐานหุ้น JWD จะเป็นอย่างไร ก็ลองๆ ไปหาอ่านกันดูเองนะ แต่ถ้าจะว่ากันไปในแนวโน้มระยะยาวๆ ในภาพนี้ ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่มีไว้อ่านแนวโน้มระยะยาว

- แนวรับ : ... 21.9-21.8 หรือ จะลงมาถึง 21.6 ก็พอได้
- เป้าหมาย : ... 27.0-28.0 และ ยังอาจจะมีส่วนได้ถึง 32.0

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JWD... ไม่ได้เอารูปแบบสัญญาณของการมองในระยะกลางๆ ขึ้นไป จนถึงระยะยาว ที่เป็นรูปแบบของ Bull Stage มาบ่อยนัก ซึ่งถ้าจะเอามา ก็แค่เส้น 3 เซียน เท่านั้น... แต่ในภาพนี้ ก็มีเส้น 3 เซียนอยู่ก็แค่เพิ่ม เส้น 200 วัน เข้ามาอีกเส้นหนึ่ง แล้วการอ่านก็อยู่ในพื้นฐานของเรื่อง MA. นั่นแหละครับ โดยราคาอยู่เหนือ 3 เซียน แล้ว 3 เซียนยังเป็นแนวโน้มเชิงบวกอีกทั้ง 3 เซียน ก็ยังอยู่เหนือ 200 วัน แล้ว 200 วัน ก็ยังเป็นแนวโน้มที่ไม่ร้าย หรือ จะเป็นเชิงบวกเสียด้วย ดังนั้น การแกว่งตัวใดๆ ของราคา หากไม่ต่ำกว่าเส้น 3 เซียนลงมาเสียก่อน การซื้อเก็บยาวๆ ก็ถือว่า ยังทำได้ ส่วนแนวรับที่ให้มานี้ ก็อาจจะเป็นของคนที่จะเก็งกำไร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน